

ประกาศรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย

แก้ไขล่าสุด 6 ธันวาคม 2564

ประกาศรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้ ("ประกาศ CCPA") ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Western Digital ("Western Digital" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") และสิทธิของคุณในฐานะผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย ("CCPA") ประกาศ CCPA นี้เป็นส่วนเพิ่มเติม [คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล](#) ของเรา

เราขอแนะนำให้คุณอ่านเอกสารนี้ทั้งหมด หากคุณมีคำถามใด ๆ หรือต้องการเข้าถึงนโยบายนี้ในรูปแบบอื่นเนื่องจากความทุพพลภาพ โปรด [ติดต่อเรา](#) ประกาศ CCPA ในรูปแบบ PDF สามารถดาวน์โหลดได้ [ที่นี่](#)

การรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

[คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล](#) ของเราประกอบด้วยคำนิยามของ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ซึ่งนำมาใช้ในประกาศ CCPA นี้ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุ เกี่ยวข้องกับ อธิบายซึ่งสามารถนำมาเกี่ยวข้องกับ หรือสามารถนำมาเชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบุคคลธรรมดา หรือครัวเรือนอย่างมีเหตุผล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน ข้อมูลโดยรวม ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะที่ได้มาจากบันทึกของรัฐบาลกลาง ภาครัฐหรือท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน

ข้อมูลของเราที่รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีอยู่ใน [คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล](#) ของเรา คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเราประกอบด้วย ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วิธีที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และประเภทของบุคคลภายนอกที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิในการเข้าถึงและลบ

CCPA กฎหมายแพ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1798.100 ให้สิทธิบางประการแก่คุณหากคุณเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตัวอย่างเช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจมีสิทธิติดตามคำขอที่ตรวจสอบได้ในกรณี:

- (1) เข้าถึง—จำนวนสองครั้งในช่วงเวลา 12 เดือน—ประเภท และ/หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณ ประเภทของแหล่งที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และประเภทของบุคคลภายนอกที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนคำขอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย; และ
- (2) ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์บางประการ

หากต้องการส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือส่งคำร้องเพื่อให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางวิธีการดังต่อไปนี้:

- ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 888-914-9661 (PIN: 228663) หรือ
- ทางเว็บฟอร์มเข้าถึงได้ [ที่นี่](#)

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณโดยใช้จุดข้อมูลที่คุณให้กับเราก่อนหน้านี้ หากคุณมีบัญชีที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านกับเรา เราอาจตรวจสอบตัวตนของคุณผ่านการยืนยันตัวตนที่เราใช้อยู่สำหรับบัญชีของคุณ

เพื่อเป็นการทำตามคำขอของคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณ ยกเว้นในสถานการณ์ที่ข้อมูลบางอย่งนั้นมีความจำเป็นกับเราในการ: ให้สินค้าหรือบริการตามที่คุณขอ; ร่วมทำสัญญาที่เราทำกับคุณ; รักษาฟังก์ชันการทำงาน หรือความปลอดภัยกับระบบของเรา; หรือปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิที่กฎหมายได้ให้ไว้ กฎหมายยังอนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเพื่อใช้ในการภายในโดยเฉพาะของเรา แต่ใช้เฉพาะในทางที่เป็นไปตามบริบทที่คุณให้ข้อมูลกับเรา หรือเป็นไปตามกรอบที่คุณคาดหวังไว้ตามความสัมพันธ์ที่มีกับเราเท่านั้น หากเราไม่สามารถอนุญาตลบข้อมูลได้ตามคำขอของคุณ เราจะระดมหลักฐานสำหรับการปฏิเสธ

คุณยังสามารถมอบอำนาจให้กับตัวแทนในการยื่นคำร้องแทนตัวคุณตรงเท่าที่คุณมอบการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงลายมือโดยคุณ ให้กับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อยื่นคำร้องแทนคุณ และนอกจากนี้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณสามารถตรวจสอบตัวตนของพวกเขากับเรา หากต้องการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นคำร้องภายใต้ CCPA ตัวแทนของคุณต้องลงทะเบียนกับเลขานุการของรัฐแคลิฟอร์เนีย

และยื่นสำเนาของการลงทะเบียนนี้พร้อมกับคำร้องผู้บริโภคที่ได้รับการตรวจสอบ

โปรดให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณปฏิบัติตามคำแนะนำที่กล่าวไว้ข้างต้นในการยื่นคำร้อง

นอกจากนี้ให้ส่งคำประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษรของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของคุณเพื่อทำการแทนตัวคุณทางไปรษณีย์ โดยได้รับการรับรองจากผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) ของแคลิฟอร์เนียไปที่: Legal Department (ฝ่ายกฎหมาย), 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, U.S.A.

หากตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของคุณมีหนังสือมอบอำนาจตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับพินัยกรรมมาตรา 4000 ถึง 4465

ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิทธิของคุณในการเลือกที่จะไม่จำหน่ายข้อมูล

เราจะไม่จำหน่าย และไม่ได้อำนาจข้อมูลส่วนบุคคลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาให้กับบุคคลภายนอก ตามคำว่า “จำหน่าย” ซึ่งเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป คุณมีสิทธิในการเลือกให้เราไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

หากต้องการเลือกที่จะไม่จำหน่าย:

(1) ส่งคำร้องในการเลือกที่จะไม่จำหน่ายข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มห้ามจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของฉันซึ่งมีให้บริการที่ [ที่นี่](#)

โดยระบุว่าคุณต้องการเลือกที่จะไม่จำหน่ายข้อมูล (เช่น

การแชร์ข้อมูลของคุณกับพันธมิตรของเราสำหรับผู้รับชมที่มีวัตถุประสงค์ตรงกันผ่านวิธีการใด ๆ

ที่นอกเหนือจากคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามทางเว็บไซต์ตามที่อ้างอิงใน (2) ที่อยู่ด้านล่าง) และ

(2) คลิกที่นี้และทำการสลับเปิด/ปิดตัวเลือกไปที่ “ไม่” สำหรับทั้งตัวเลือกคุกกี้ “การปฏิบัติการและฟังก์ชันการทำงาน” และ “เพื่อการโฆษณา” และคลิก “ส่งการกำหนดคุณลักษณะ” การทำเช่นนี้จะปิดการใช้งานคุกกี้การปฏิบัติการ ฟังก์ชันการทำงานและเพื่อการโฆษณา รวมถึงเทคโนโลยีการติดตามทางเว็บไซต์ของเรา รวมถึงคุกกี้ที่ใช้สำหรับผู้เข้าชมที่มีวัตถุประสงค์ตรงกัน และปรับแต่งโฆษณา การปิดการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามทางเว็บไซต์เหล่านี้อาจใช้ได้กับบางเบราว์เซอร์ที่คุณคลิกที่ลิงก์ และการกำหนดลักษณะของคุณอาจรีเซ็ตหากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ

สิทธิของคุณในการไม่เลือกปฏิบัติ

Western Digital ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้ หรือลูกค้าในเรื่องการใช้สิทธิของพวกเขามีตาม CCPA

อันเป็นไปตามสิทธิของผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้บทบัญญัตินั้น

ความปลอดภัย ความสมบูรณ์และการเก็บรักษาข้อมูล

เราให้ความสำคัญระดับสูงอย่างมีเหตุผล รวมถึงการใช้การป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์

และเป็นขั้นตอนเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถือเป็นความสำคัญที่คุณต้องใช้ความระมัดระวังเช่นกันในการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลประจำตัวบัญชี

และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของ Western Digital ของคุณ หากคุณรู้สึกถึงความปลอดภัยของบัญชี

หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกล่วงละเมิด กรุณาติดต่อทันทีที่ [ติดต่อเรา](#) โปรดทราบว่า แม้ว่าเราจะพยายามแล้ว

แต่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่ไม่สามารถเจาะผ่านเข้าไปได้ ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัย เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็ว

และใช้อำนาจที่เหมาะสมหากกฎหมายกำหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงประกาศ CCPA นี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศ CCPA นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี การปฏิบัติทางอุตสาหกรรม และกฎระเบียบข้อบังคับใหม่

รวมถึงเหตุผลอื่น ๆ เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่วนมากมีความสำคัญไม่มาก การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เนื้อหาใด ๆ

จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงประกาศ CCPA และเราจะระบุวันที่การปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบนของเอกสารนี้

อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่การเปลี่ยนแปลงกับประกาศ CCPA นี้ที่มีความสำคัญมาก ในกรณีเช่นนี้

เราจะให้การเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราหรือจะส่งประกาศให้กับคุณโดยตรง

การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังวันที่ประกาศ CCPA มีผลบังคับใช้ หมายถึงคุณยอมรับประกาศ CCPA ที่แก้ไขนี้

หากคุณไม่ยอมรับประกาศ CCPA ที่แก้ไข กรุณาลงทะเบียนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ [ติดต่อเรา](#) เพื่อปิดบัญชีใด ๆ ที่คุณอาจสร้างขึ้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศ CCPA นี้ หรือการใช้งานประกาศฯ คุณสามารถติดต่อเราทางเว็บฟอร์มได้ [ที่นี่](#) ทางโทรศัพท์ที่ 888-914-9661 (PIN: 228663) หรือส่งจดหมายไปที่: Legal Department (ฝ่ายกฎหมาย), 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, U.S.A.